

Số: *KB* /BC-UBND

Định Hoá, ngày *22* tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Về việc xử lý thông tin phản ánh trên Báo Nông Nghiệp Việt Nam**

Thực hiện công văn số 823/UBND- KGVX ngày 20 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao nhiệm vụ xử lý thông tin phản ánh trên Báo Nông Nghiệp Việt Nam.

UBND huyện Định Hóa đã giao cho phòng chức năng phối hợp với UBND xã Bảo Cường (là chủ đầu tư công trình) kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tài hiện trường thi công. UBND huyện Định Hóa báo cáo cụ thể như sau :

Công trình Đường trục thôn Nà Linh - Cốc Lùng (giai đoạn I) xã Bảo Cường đã được UBND huyện phê duyệt tại quyết định số 6458/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019, sau khi được phê duyệt UBND xã đã thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định của pháp luật và đã lựa chọn được nhà thầu để thực hiện gói thầu xây lắp công trình : Đường trục thôn Nà Linh - Cốc Lùng (giai đoạn I) xã Bảo Cường là liên doanh Công ty TNHH An Khánh Bắc Thái - Công Ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Đăng Dương tại hợp đồng số 26/2019/HĐ-TCXD ngày 12 tháng 12 năm 2019.

Công trình được đầu tư là tuyến đường kiểu mẫu được nhà nước đầu tư phần xây lắp là 100% còn nhân dân tự hiến đất giải phóng mặt bằng với tổng nguồn vốn nhà nước đầu tư là 1,8 tỷ, nhân dân hiến đất với diện tích 1.100m<sup>2</sup> kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng do UBND nhân dân xã đầu tư là 220 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện dự án, UBND xã đã hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thịnh Quang để thực hiện giám sát công trình theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thi công ngoài việc tư vấn giám sát kiểm tra thường xuyên tại hiện trường, còn có Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới của xã cùng thực hiện giám sát công trình, tất cả các hạng mục thi công trên tuyến đều được kiểm tra và nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật như kiểm tra vật liệu đầu vào, thí nghiệm vật liệu đầu vào, thí nghiệm bê tông, thí nghiệm nền đất đắp đều đạt theo yêu cầu kỹ thuật, các hạng mục ấn dấu trong quá trình thi công đều được ghi lại bằng hình ảnh (có hình ảnh kèm theo). Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế tại hiện trường đơn vị thi công đã thi công đúng với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Tuy nhiên qua công tác kiểm tra đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số hạng mục vẫn đang được đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện như phần lề và phần mái taluy...

Như vậy bài báo đã nêu là chưa hoàn toàn đúng vì công trình vẫn đang thi công chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

UBND huyện đã đề nghị chủ đầu tư (UBND xã Bảo Cường) về các hạng mục trên tuyến chưa hoàn thiện yêu cầu nhà thầu thi công tiếp tục thực hiện hoàn thiện theo đúng yêu cầu của thiết kế.

Trên đây là báo cáo của UBND Định Hóa về những nội dung liên quan đến bài báo Nông nghiệp nói về công trình đường giao thông kiểu mẫu Nà Linh - Cốc Lùng xã Bảo Cường./.

**Nơi nhận :**

- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature of Hoàng Văn Sơn*

**Hoàng Văn Sơn**